

\*  
Số 122-KH/TBND-TT.HNDT

**KẾ HOẠCH**  
**Tuyên truyền Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Nông dân**  
**tỉnh Bình Dương lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025**

Căn cứ Kế hoạch số 92-KH/HNDT ngày 23/3/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Tỉnh về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025.

Tiểu Ban Nội dung - Tuyên truyền Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ V, với những nội dung cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1- Nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực công tác, sản xuất, dịch vụ, kinh doanh; đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững;

2- Tuyên truyền làm nổi bật các mô hình mới, nhân tố mới điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào, các gương điển hình có ý chí, nghị lực vươn lên trong sản xuất và đời sống, tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay để nhân rộng cho mọi người cùng học tập.

3- Thông qua Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiếp tục khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong cán bộ, hội viên, nông dân. Chú trọng xây dựng, phát triển những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến trong các lĩnh vực công tác, đồng thời là cơ sở để đánh giá, khen thưởng.

**II. NỘI DUNG**

1- Thực hiện phóng sự về kết quả nổi bật của các phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Hội Nông dân giai đoạn 2015 – 2020; các gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị.

- Thời gian: Thực hiện tháng 8/2020 (Có nội dung chương trình riêng).

2- Trưng bày hình ảnh panô về kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Hội giai đoạn 2015-2020.

3- Xây dựng các báo cáo tham luận của các cá nhân và tập thể điển hình trong phong trào để đưa tin, tuyên truyền trên Báo, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương.

4- Thực hiện Bản tin Nông dân Bình Dương đặc biệt số kỳ của quý III năm 2020; Chuyên trang Báo Bình Dương phục vụ tại Hội nghị “Đại biểu điển hình tiên tiến” Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ V và tuyên truyền trên Trang Website Hội Nông dân Tỉnh.

- Thời gian: Hoàn thành cuối tháng 8/2020.

5- Chuẩn bị khẩu hiệu tuyên truyền, trang trí phong sân khấu, kịch bản chương trình Hội nghị.

- Thời gian: Thực hiện trong tháng 8/2020.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Tiểu Ban Nội dung - Tuyên truyền xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện cho các ban, trung tâm và Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố.

2- Giao Ban Tuyên giáo soạn thảo văn bản hướng dẫn thực hiện trưng bày hình ảnh pa nô về kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Hội giai đoạn 2015-2020; cùng với các ban chuyên môn phối hợp với Phòng Chuyên đề - Khoa giáo của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương để thực hiện phóng sự, các gương điển hình tiêu biểu để tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị; xây dựng chuyên trang những gương điển hình tiên tiến trên Báo Bình Dương; Phát hành Bản tin “Nông dân Bình Dương” và tuyên truyền trên Trang Website Hội Nông dân tỉnh để chào mừng Hội nghị “Đại biểu điển hình tiên tiến” Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ V giai đoạn 2020 – 2025.

3- Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố phối hợp, hướng dẫn và chọn các gương điển hình tập thể, cá nhân thực hiện phóng sự và báo cáo tham luận tại Hội nghị khi có Thông báo của Tỉnh Hội./.

#### Nơi nhận:

- Đài PT – TH tỉnh;
- Báo Bình Dương;
- BTV Hội Nông dân Tỉnh;
- Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố;
- Lưu TC-HC-KT, Ban TG, Đ/c Ly, Website

**PCT HỘI NÔNG DÂN TỈNH**  
kiêm  
**TRƯỞNG TIỂU BAN NỘI DUNG -**  
**TUYÊN TRUYỀN**



**Nguyễn Thị Tuyết Nhung**